

CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP - DOANH NHÂN XÃ ĐÔNG HÒA Kết nối doanh nghiệp, doanh nhân khởi nghiệp, làm giàu

Với thông điệp “phi công bắt phủ”, những năm gần đây, nhiều người dân xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) đã mạnh dạn đầu tư phát triển ngành nghề, trở thành chủ doanh nghiệp hoặc tác sản xuất. Mỗi người mỗi nghề ở các lĩnh vực khác nhau như xây dựng, may mặc, chế biến gỗ công nghiệp, làm túi nilon hoặc trồng cây cảnh, sản xuất thức ăn chăn nuôi... Từ năm 2018 đến nay, các chủ doanh nghiệp ở đây đã hội tụ, cùng chung chí hướng, tổ chức sinh hoạt định kỳ được gọi là Câu lạc bộ doanh nghiệp - doanh nhân xã Đông Hòa.



Câu lạc bộ doanh nghiệp - doanh nhân xã Đông Hòa gặp mặt kỷ niệm 5 năm thành lập.

Ông Dương Minh Hồng, Chủ tịch Câu lạc bộ cho biết: 5 năm qua, cứ vào dịp cuối quý, cuối năm, Câu lạc bộ họp cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, giúp nhau giống, vốn, lao động, đặc biệt là định hướng thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm giàu chính đáng. Hoạt động ở lĩnh vực xây dựng, ông Hồng nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển SODACO. Thị trường chủ yếu ở Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc nhưng ông Hồng luôn hướng về quê hương Đông Hòa với tâm nguyện cùng đây, kết nối dòng họ cùng các chủ doanh nghiệp, doanh nhân nơi quê ông khởi nghiệp, làm giàu.

Thành lập năm 2004, từ tổ hợp sản xuất làng

nghe Đông Hòa chuyên dệt bao mang dây xuất khẩu, thu hút 300 lao động nông nghiệp, năm 2011 Công ty TNHH Dệt may Trường Sơn Thịnh đăng ký 43 mã ngành nghề kinh doanh, trong đó tập trung vào ngành chính là may mặc. Hiện nay, sản phẩm của Công ty đã có mặt ở thị trường một số nước như Mỹ, Hàn Quốc, châu Âu. Thu nhập bình quân người lao động đạt 5 - 6 triệu đồng/tháng, những lao động có tay nghề cao đạt 10 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, 10 năm qua Công ty có chi bộ đảng, có tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên. Ở đây, người lao động được tham nhận các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp. Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty Vũ Duy Hàn 56 tuổi đời,

30 năm tuổi đảng. Tiêu chí của Công ty là thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động và trách nhiệm với xã hội.

Cư trú tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) song ông Hà Văn Truyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng VINACONCO 3 vẫn về Đông Hòa (nơi sinh của ông) tham gia là Phó Chủ tịch Câu lạc bộ doanh nghiệp - doanh nhân xã. Được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng lúc tròn 20 tuổi, ông đã có những năm tháng cống hiến trong quân ngũ và là hội viên hội cựu chiến binh. Ông vinh dự được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi đảng do Đảng bộ quận Cầu Giấy (Hà Nội) trao tặng dịp 2/9/2023.

Trong số 18 người thuộc Câu lạc bộ doanh

ng nghiệp - doanh nhân xã Đông Hòa có 3 nữ doanh nhân, đó là các chị: Thanh Trà, Trinh Đơn và Phạm Thị Lạng. Cơ sở sản xuất quả cầu lông, cầu đá do chị Vũ Thị Thanh Trà phụ trách thu hút hơn 10 lao động, chủ yếu là nữ. Mỗi ngày cơ sở làm được hơn 4.000 quả cầu, sản xuất đến đâu tiêu thụ hết đến đó, chủ yếu ở thị trường Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ. Đặc biệt, chị Trà còn là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Hòa, vì vậy mọi chủ trương, chính sách của các cấp đều được phổ biến, chuyển tải kịp thời đến chị em, đồng thời lan tỏa phong trào kinh doanh và khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần để Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Hòa nhiều năm được xếp đơn vị xuất sắc của thành phố.

Những năm trước đây, Đông Hòa là địa phương chậm phát triển của thành phố. Gần đây xã đã từng bước vươn lên, đạt nhiều thành quả trong phát triển kinh tế - xã hội, điều này có sự góp sức rất lớn của Câu lạc bộ doanh nghiệp - doanh nhân xã. Mỗi người một vẻ song các thành viên Câu lạc bộ cùng chung chí hướng “Trách nhiệm, kỷ cương, tận dụng cơ hội, bút phá đi lên”, cùng các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy nội lực, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để thành phường.

DƯƠNG LÊ
(Thành phố Thái Bình)

HƯNG HÀ Phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

Trước tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hung khí để phạm tội, gây rối trật tự công cộng, vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, gây bức xúc dư luận, Công an huyện Hưng Hà đã tăng cường các giải pháp ngăn chặn.

L.V.K, xã Kim Trung là một trong hàng chục đối tượng tham gia vụ hỗn chiến trên địa bàn xã Minh Tân cuối tháng 8/2023 khiến một người trọng thương. Dù mới 14 tuổi nhưng L.V.K đã nhiều lần tham gia các vụ đánh nhau, gây mất trật tự công cộng, chủ yếu ở thị trường Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ. Đặc biệt, chị Trà còn là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Hòa, vì vậy mọi chủ trương, chính sách của các cấp đều được phổ biến, chuyển tải kịp thời đến chị em, đồng thời lan tỏa phong trào kinh doanh và khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần để Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Hòa nhiều năm được xếp đơn vị xuất sắc của thành phố.

Những năm trước đây, Đông Hòa là địa phương chậm phát triển của thành phố. Gần đây xã đã từng bước vươn lên, đạt nhiều thành quả trong phát triển kinh tế - xã hội, điều này có sự góp sức rất lớn của Câu lạc bộ doanh nghiệp - doanh nhân xã. Mỗi người một vẻ song các thành viên Câu lạc bộ cùng chung chí hướng “Trách nhiệm, kỷ cương, tận dụng cơ hội, bút phá đi lên”, cùng các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy nội lực, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để thành phường.

Sau khi được tuyên truyền, giáo dục em cảm thấy có lỗi với gia đình. Em mong các bạn cùng trang lứa hãy sống tích cực, tránh xa các tệ nạn xã hội để trở thành công dân có ích”.

Theo thống kê của Công an huyện Hưng Hà, từ đầu năm đến nay toàn huyện xảy ra 14 vụ việc vi phạm pháp luật do thanh thiếu niên, học sinh gây ra với 79 đối tượng. Trong đó, đã khởi tố hình sự 8 vụ với 14 bị can (chưa thành niên); xử phạt hành chính 6 vụ với 54 đối tượng. Hiện Công an huyện đang củng cố hồ sơ vụ lý 11 đối tượng vi phạm. Điển hình là vụ Đinh Phương Thảo, sinh ngày 30/4/2006, cư trú thôn Quang Trung, xã Tây Đô (Hưng Hà) lập nhóm Messenger “Gia đình thức đã khiến em không thể kiềm chế sự nóng giận mà tham gia vào vụ ẩu đả. Khi được hỏi liệu em có lưỡng lự trước những hậu quả phải gánh chịu nếu gây thương tích cho người khác, L.V.K cúi gầm mặt nói nhỏ: “Em cũng biết dù tháng hay thua em vẫn phải chịu hình phạt của pháp luật nhưng lúc đó em không kiểm chế được bản thân nên không suy nghĩ được gì nhiều.

bốc đầu trên các tuyến đường và quay video clip để đưa lên các trang mạng xã hội facebook, tiktok nhằm mục đích câu like.

Trung tá Nguyễn Công Toàn, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Hưng Hà cho biết: Không chỉ tổ chức đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, hàng chục đối tượng còn tụ tập thành nhóm mang theo dao, kiếm, tuýp sắt gắn dao bầu gây ra những vụ hỗn chiến. Tất cả các vụ việc đều có sự tham gia của thanh thiếu niên, học sinh ở độ tuổi từ 14 - 20. Đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi này đang trong quá trình phát triển, khả năng phân biệt, nhận thức đúng, sai còn rất hạn chế. Ngoài ra, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho giới trẻ hiện nay chưa được quan tâm đúng mức. Chính vì vậy, phần lớn thanh thiếu niên chưa tự làm chủ được bản thân nên dễ bị lôi kéo, kích động tham gia vào những việc làm sai trái, vi phạm pháp luật. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn phức tạp; rà soát, cập nhật danh sách những đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật; tiếp tục gọi hỏi, răn đe, giáo dục nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật.

Cùng với công tác đấu tranh, ngăn chặn của lực lượng công an, các trường học trên địa bàn huyện cũng đang tăng cường nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trường học. Ông Phạm Hoài Ngọc, Hiệu trưởng Trường THPT Nam Duyên Hà cho biết: Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền cho học sinh về nội quy, quy chế gắn với quy tắc ứng xử trong trường học; giao trách nhiệm cho giáo viên chủ nhiệm các lớp, đoàn thanh niên trong việc quản lý nề nếp học sinh và bảo đảm an ninh khu vực cổng trường và trong trường; thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành nội quy của học sinh, kiểm tra cặp sách, cốp xe để phát hiện vũ khí, vật liệu nổ... học sinh có thể mang đến trường. Ngoài ra, nhà trường thường xuyên phối hợp với lực lượng công an và phụ huynh học sinh trong việc giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của học sinh.



Lực lượng Công an huyện răn đe, giáo dục các đối tượng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật.

THANH THỦY

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN TIỀN HẢI 75,6% hội viên đạt danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu”

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tiên Hải vừa tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023); ra mắt câu lạc bộ dân vũ; tặng quà hội viên nghèo; tuyên truyền kiến thức dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Tại buổi lễ, các đại biểu ôn lại truyền thống 93 năm xây dựng và phát triển của Hội LHPN Việt Nam. Tiếp nối truyền thống đó, những năm qua, cán bộ, hội viên, phụ nữ huyện Tiên Hải đã tích cực đóng góp công sức cho sự phát triển của quê hương và tổ chức hội. Để hỗ trợ hội viên có vốn đầu tư phát triển sản xuất, các cấp hội đã tin cậy với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, quỹ hỗ trợ Hội LHPN tỉnh số tiền 499.984 triệu đồng cho 9.693 hội viên vay; duy trì 235 tổ tiết kiệm với 30.000 thành viên tham gia; quyên góp được hơn 2,5 tỷ đồng xây dựng 67 nhà mái ấm tình thương tặng gia đình phụ nữ nghèo và hỗ trợ sinh kế với hàng nghìn con gà giống, hàng trăm con lợn giống giúp 593 chị em phát triển sản xuất, chăn nuôi; nhận đầu 62 trẻ mồ côi với số tiền hơn 220 triệu đồng mỗi năm, hỗ trợ đến năm 18 tuổi và đại học. Các hoạt động công tác hội ngày càng được đổi mới, đến nay có 75,6% hội viên đạt danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu”, hơn 2.000 cán bộ nữ, công nhân viên chức đạt danh hiệu “Hai giỏi” các cấp; Hội LHPN huyện Tiên Hải được Hội LHPN tỉnh xếp loại đơn vị xuất sắc...

Nhân dịp này, Hội LHPN huyện Tiên Hải tặng 10 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

HỒNG HẠNH

TIỀN HẢI Hiệu quả nuôi vịt biển an toàn sinh học

Những năm gần đây huyện Tiên Hải phát triển mô hình nuôi vịt biển, bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao, giúp nông dân vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Xuất phát từ nguyện vọng của người dân vùng biển Tiên Hải, năm 2018 Trung tâm Khuyến nông Thái Bình hỗ trợ giống vịt biển 15 Đại Xuyên cho nông dân xã Đông Xuyên để chăn nuôi phát triển kinh tế. Đến nay, mô hình nuôi vịt biển đã giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Anh Trần Ngọc Trà, thôn Hải Long, xã Đông Xuyên chia sẻ: Ngay từ đầu tham gia mô hình nuôi vịt biển, chúng tôi đã được ngành chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật khi đưa giống vịt biển vào chăn nuôi. Quá trình nuôi cho thấy vịt biển dễ nuôi, so với một số giống vịt nuôi phổ biến tại địa phương có cùng độ tuổi thì giống vịt biển có khả năng tăng trọng nhanh hơn, kháng bệnh tốt hơn. Đến nay, nuôi vịt biển thương phẩm theo hướng an toàn sinh học mang lại hiệu quả kinh tế cao nên nhiều bà con ở Đông Xuyên đã mở rộng

quy mô chăn nuôi, tăng thu nhập cho gia đình. Gia đình tôi duy trì nuôi 800 con vịt biển sinh sản. Chu kỳ nuôi vịt biển đến khi xuất bán khoảng 95 - 120 ngày, chi phí sản xuất hiện

tại 200.000 đồng/con. Giá bán vịt thịt ra thị trường là 230.000 đồng/kg. Mỗi con vịt tôi lãi 30.000 đồng. Nhờ chọn con giống đạt tiêu chuẩn, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật

và giữ gìn tốt vệ sinh môi trường, đặc biệt là khâu tiêm chủng đầy đủ nên đàn vịt nuôi theo hướng an toàn sinh học của gia đình đều phát triển tốt, không bị dịch bệnh, nuôi mau



Nuôi vịt biển an toàn sinh học mang lại hiệu quả kinh tế cao.

lớn và có khả năng cho lợi nhuận cao hơn so với một số giống vịt ở địa phương.

Kết quả ở một số hộ nuôi vịt biển thương phẩm theo hướng an toàn sinh học ở huyện Tiên Hải cho thấy giống vịt biển thích nghi tốt trong điều kiện chăn nuôi ở địa phương, khả năng tăng trọng nhanh với môi trường nước mặn, nước lợ. Ông Ngô Văn Duẩn, Giám đốc HTX Chân nuôi tổng hợp Đông Xuyên cho biết, HTX có 58 thành viên; để bảo đảm chất lượng sản phẩm, HTX luôn bảo đảm quy trình chăn nuôi an toàn, vệ sinh môi trường, chuồng trại sạch sẽ. Trong quá trình chăn nuôi, đàn vịt biển luôn được chăm sóc theo đúng quy trình. HTX sử dụng thuốc thú y và thức ăn của các công ty uy tín, đặc biệt注重 nguồn gốc được lên men vì sinh đạt tiêu chuẩn an toàn hiệu quả, do vậy đàn vịt biển phát triển tốt, ít bị bệnh, cho năng suất cao. Vịt biển cho thịt thơm ngon, nhiều nạc, lại chứa hàm lượng dinh dưỡng cao nên HTX tiếp tục cho nhập giống tăng đàn để tạo ra sản phẩm thịt vịt với số lượng lớn đáp ứng nhu cầu thị trường nhằm tạo ra một sản phẩm riêng biệt không giống các địa phương khác để nâng cao hiệu quả kinh tế. Sản phẩm vịt biển thịt

của HTX được đánh giá phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn VietGAHP và các sản phẩm vịt biển thịt, trứng vịt biển Đông Xuyên được cấp giấy chứng nhận OCOP 4 sao. Theo thống kê của HTX, năm 2022 đơn vị đã đưa ra thị trường 180 vạn quả trứng và 7 vạn con vịt biển thương phẩm. Năm 2023 phấn đấu đưa sản phẩm trứng, vịt thịt ra thị trường, doanh thu đạt 23 tỷ đồng.

Ông Đỗ Văn Trính, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Hải cho biết: Mô hình nuôi vịt biển an toàn sinh học tại các hộ dân ven biển trên địa bàn huyện đã mở ra hướng sản xuất mới vừa tạo ra sự đa dạng giống vật nuôi trên địa bàn vừa tận dụng nguồn lao động nhàn rỗi, tạo việc làm, sinh kế mới cho các hộ dân vùng ven biển, đồng thời cung ứng cho thị trường nguồn thực phẩm có chất lượng cao. Thời gian tới, huyện tiếp tục tạo điều kiện cho các HTX và hộ dân phát triển sản xuất, đặc biệt liên kết với các hộ dân vùng ven biển cung cấp vật tư, con giống, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi để mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng vịt biển, trứng vịt biển theo tiêu chuẩn OCOP, khẳng định vị thế của sản phẩm trên thị trường.

MẠNH THẮNG